

## Hải Dương: Tăng cường phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề về chính sách BHXH, BHYT

02:42 05/04/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo.**



*Lễ ra quân tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân tham gia BHXH, BHYT\_Ảnh: TL.*

Ngày 4/4, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hải Dương họp đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương để chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, đã cụ thể hóa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT trong các Nghị quyết

của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các ngành và các địa phương; chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể đến các xã, phường, thị trấn nhằm thực hiện mục tiêu mở rộng độ bao phủ, tiến tới BHXH, BHYT toàn dân. Ngoài ra, chú trọng chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng KCB BHYT, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; cải cách TTHC, tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân, các cấp ủy, chính quyền cơ sở để kịp thời trao đổi, thống nhất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Với những nỗ lực trên, đến hết năm 2022, toàn tỉnh Hải Dương có 423.055 người tham gia BHXH, đạt 45,49% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, về BHXH bắt buộc có 377.239 người tham gia; về BHXH tự nguyện có 45.816 người tham gia, tăng 2.647 người so với năm 2021; về BHYT có 1.763.224 người tham gia, tăng 38.668 người so với năm 2021 (riêng BHYT hộ gia đình có 442.859 người tham gia), đạt tỷ lệ bao phủ 91,75% dân số.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là việc điều chỉnh các chỉ tiêu phấn đấu và đề xuất giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023 và những giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Trần Thị Hương, Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Hải Dương đã đánh giá cao kết quả, sự phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cũng theo bà Trần Thị Hương, để chính sách BHXH, BHYT thực sự đi vào cuộc sống, cần sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, cũng như sự đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Đồng thời đề xuất một số nội dung như: Nên xem xét hỗ trợ thêm một phần cho người tham gia BHYT khi không còn được hưởng chính sách hỗ trợ 100% từ NSNN; cân đối bố trí nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng cho các nhóm đối tượng để đạt tỷ lệ bao phủ trên địa bàn; điều chỉnh các chỉ tiêu đảm bảo đúng với thực tiễn...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong việc góp phần bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và đời sống người dân. Chỉ ra vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra, ông Hùng nêu rõ, để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, nhất là phát triển người tham gia BHXH, BHYT được hiệu quả, trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động tham

mưu, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; đặc biệt cần tăng cường phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Minh Hùng cũng giao BHXH tỉnh Hải dương đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo phương châm "rõ người, rõ việc"; bổ sung quy chế làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp. Cùng với đó, kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2023-2025 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; đề nghị các chính sách hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng lưu ý, các đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Mặt khác, các sở, ban ngành, UBND các cấp và các hội, đoàn thể, cơ quan báo chí cần chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ công tác thông tin, truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân, NLĐ về chính sách BHXH, BHYT.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/hai-duong-tang-cuong-phi-hop-giai-quyet-xu-ly-kip-thoi-cac-van-de-ve-chinh-sach-bhxh-bhyt>